



Title :	มฟล. ทุ่มทุนเชื่อมท่อเที่ยวไทย - พม่า จัดอบรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับที่ 073 หน้า 7
Date :	ปีที่แล้ว เดือน พฤษภาคม 2556

มฟล. ทุ่มทุนเชื่อมท่อเที่ยวไทย-พม่า จัดอบรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่าง ในพม่า โดยเฉพาะตามเส้นทางย่างกุ้ง-เนปิดอร์-มันทเลย์-ต ประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมและท่องเที่ยว ประเทศพม่า จัด เองถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยือน ให้มีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของ โยงด้านการท่องเที่ยวไทย-พม่า เพื่อให้เป็นหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยว สาธารณรัฐแห่งประเทศพม่า" โดยมีนายวิระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมว.ว่าการกระทรวง คือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและตนคาดหวังว่าจะสามารถพ การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประโยชน์ให้กับทั้งไทยและพม่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเป็นบุคลากรทั้งภาครัฐและ เอกชนด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยว ประเทศพม่า เข้าร่วมจำนวน ได้ศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าปัจจุบันในประเทศพม่าโดยเฉพาะที่ นักท่องเที่ยวอยู่เพียงประมาณ 2,000 ท้องและนับตั้งแต่ป การท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศ โดยนายวิระศักดิ์ ศตวรรษผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบ ครึ่งพบว่ามือนักท่องเที่ยวไปเยือนเพียงประมาณ 1 ล้านคน การที่มีประสบการณ์ในประเทศไทย และศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.เชียงราย-อุยธยา-สุโขทัย- มีผู้ไปเยือนเพิ่มเป็น 3 ล้านคนภายใน 3 ปีนี้ ดังนั้นเนื่องไป กรุงเทพฯ-พัททยา ฯลฯ รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และประชากรที่ดี จึงเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ในปัจจุบัน พม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากต้องการจะเข้าไปท่องเที่ยว

ไทย-พม่า จัดอบรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่าง
กรมและท่องเที่ยว ประเทศพม่า จัด
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของ
สุรินทร์ อดีต รมว.ว่าการกระทรวง
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
ครงการเป็นบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เที่ยว ประเทศพม่า เข้าร่วมจำนวน
ลุ่มคือหลักสูตรการท่องเที่ยว และ
บรรยายพิเศษเรื่องอุตสาหกรรม
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบ
พื้นที่ จ.เชียงใหม่-อยุธยา-สุโขทัย-
ที่ร้ายด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
การท่องเที่ยวอย่างมาก ในปัจจุบัน
วนมากต้องการจะเข้าไปท่องเที่ยว

ในพม่า โดยเฉพาะตามเส้นทางย่างกุ้ง-เนปิดอร์-มันทเลย์-ตองจี ฯลฯ ขณะที่ประเทศไทย
เองถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยือนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถเชื่อม
โยงด้านการท่องเที่ยวไทย-พม่า เพื่อให้เป็นหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสองประเทศไทยได้ ซึ่งนั่น
คือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและตนคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่จุดนั้นเพราะจะสร้าง
ประโยชน์ให้กับทั้งไทยและพม่า

“โครงการนี้ทาง มพล.ได้ใช้งบประมาณจำนวน 3 ล้านบาทในการดำเนินการ เนื่องจาก
ได้ศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าปัจจุบันในประเทศพม่าโดยเฉพาะที่เมืองย่างกุ้งพบมีห้องพักรองรับ
นักท่องเที่ยวอยู่เพียงประมาณ 2,000 ห้องและนับตั้งแต่ประเทศพม่าเริ่มเปิดประเทศอีก
ครั้งพบว่ามียกท่องเที่ยวไปเยือนเพียงประมาณ 1 ล้านคน ขณะที่รัฐบาลพม่าตั้งเป้าจะให้
มีผู้ไปเยือนเพิ่มเป็น 3 ล้านคนภายใน 3 ปีนี้ ดังนั้นเนืองไทยและพม่าเป็นประเทศเพื่อน

บ้านที่สามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันได้ทาง มพล.จึงได้จัดการฝึกอบรมโดยผู้
เข้าร่วมนอกจากจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์แล้ว
ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานที่โรงแรมและร้านอาหารทั้งใน จ.เชียงใหม่ และเดินทางไปตาม
เส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญในประเทศไทย หลังการฝึกอบรม มพล.คาดหวังว่าผู้เข้าร่วม
โครงการจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในประเทศของตนเองและสามารถเชื่อม
โยงการท่องเที่ยวกับประเทศไทยสำหรับเป็น 1 เส้นทางท่องเที่ยว 2 ประเทศในอนาคตได้
ต่อไป” รศ.ดร.วันชัย กล่าว.